

สารวันผู้ป่วยสากล

ดังเช่นทุกปี สมเด็จพระสันตะปาปาทรงออกสาร “วันผู้ป่วยสากล” ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ของทุกปี สารนี้พระองค์ได้เขียนไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2004 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแปลและออกเผยแพร่ได้ทันเวลา พระสันตะปาปาทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเทศแถบแอฟริกา และปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ แต่พระองค์ก็ทรงให้ความสนใจกับผู้ป่วยทุกคนทั่วโลก

สำหรับ “วันผู้ป่วยสากล” ในปีนี้ เราแต่ละคนก็ยังคงห่วงใยพี่น้องชาวไทยและเพื่อนบ้านในแถบเอเชียของเราเป็นจำนวนมากมายังผู้ที่เสียชีวิต และผู้ที่เสียชีวิตที่เขารัก ตลอดจนทรัพย์สินบ้านช่องจนสิ้นเนื้อประดาตัว เนื่องจากมหันตภัยคลื่นยักษ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 ที่ผ่านมา ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการการบำบัดรักษาอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แต่ที่สำคัญและน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งก็คือ สภาพจิตใจของผู้ที่ผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายนี้ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากไม่น้อย พวกเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาเป็นพิเศษเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เขาสามารถเผชิญกับอนาคตด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

พวกเขาเหล่านี้ ตลอดจนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลาย ต้องการกำลังใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เขาสามารถยอมรับสภาพของตัวเอง เมื่อเขามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น หนทางไปสู่สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นก็จะเปิดกว้างสำหรับเขา

ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีบทบาทที่สำคัญมากต่อการเยียวยารักษาบรรดาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ตัวเรา ในอันดับแรกก็คือผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการบำบัดรักษา กล่าวคือ แพทย์และพยาบาล และผู้ที่ให้บริการผู้ป่วยตามโรงพยาบาลและสถานที่บำบัดรักษาต่าง ๆ อันดับต่อมาคือบรรดาผู้ที่เป็ญาติมิตรของผู้ป่วย ซึ่งควรเอาใจใส่ดูแลและให้กำลังใจแก่เขา และในที่สุดก็คือพวกเราทุกคน แม้จะไม่ใช่วินิจฉัยพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของผู้ที่เจ็บป่วย แต่เราก็ควรหาเวลาไปเยี่ยมเยียนคนป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยอนาถาที่มีอยู่มากมายทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึ่งสังคมยังยอมรับได้ยาก คือผู้ป่วยโรคเอดส์หรือโรคข้างเคียง

จุดมุ่งหมายของ “วันผู้ป่วยสากล” แต่ละปี ก็เพื่อให้เราทุกคนทั้งผู้ที่เจ็บป่วยและมีสุขภาพดี ให้เราพิจารณาถึงภาระหน้าที่ของเรา ให้ผู้ที่เจ็บป่วยยอมรับ “พระพรยามเจ็บป่วย” ส่วนผู้ที่มีสุขภาพดีก็ให้เอาใจใส่ดูแลผู้ที่เจ็บป่วย โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ที่สุดขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วยทุกคน และเพื่อเราแต่ละคน จะได้หาวิธีให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก โดยสำนึกในพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “สิ่งใดที่ท่านกระทำแก่เพื่อนพี่น้องของเรา แม้จะต่ำต้อยที่สุด ท่านก็ทำกับเราเอง”

อวยพรมาในองค์พระคริสตเจ้า

พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย